

แบบรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะตุรียางคศาสตร์ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. ปรับฐานความคิดให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	1.1 กิจกรรมให้ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตแก่นักศึกษา 1.2 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน	1.เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส	ต.ค.64-มี.ค.65	1. ร้อยละจำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม /รายวิชา	ร้อยละ 85	1. เผยแพร่ความรู้และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตให้กับนักศึกษา บุคลากร และสาธิตามชนทราบบททาง คณะตุรียางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th) 2. จัดกิจกรรมจัดการข้อร้องเรียนรายเดือนผ่านการประชุมกรรมการนักศึกษาถึงคณะกรรมการประจำคณะ 3. กำหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதงสังคมเพื่อต้านทุจริต	2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	2. เผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ คณะ และเว็บบอร์ดแจ้งบุคลากร	1.เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต.ค.64-มี.ค.65	2.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 2.2 มีช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 85 มี	เผยแพร่ความรู้และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตให้กับนักศึกษา บุคลากร และสาธิตามชนทราบบททาง คณะตุรียางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th) มี เผยแพร่บน Website https://music.su.ac.th/ประกาศ-คำสั่ง-ราชกิจจานุ-2/ และเว็บบอร์ดแจ้งบุคลากรทราบ
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต	3. โครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนสื่อออนไลน์ของคณะ	1.เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษา บุคลากร	ต.ค.64-มี.ค.65	3.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 3.2 ร้อยละจำนวนของนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วม รายวิชา/กิจกรรม	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาง คณะตุรียางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th) แต่ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล	1.1 กำหนดนโยบาย แนวทางบนฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ			ต.ค.64-มี.ค.65	1.1 มีนโยบายในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มี	มี เผยแพร่บน Website คณะดุริยางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)
	1.2 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร	1. ถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรทุกระดับ	1.เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ	ต.ค.64-มี.ค.65	1.2 มีการเผยแพร่ นโยบายจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน	มี	มี คณบดีนำนโยบายเข้าคณะกรรมการประจำคณะ และถ่ายทอดสู่บุคลากร โดยการจัดประชุมบุคลากร และประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร
	1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบาย บนเว็บไซต์คณะ อีเมลบุคลากร เฟสบุคกลุ่ม รวมถึงถ่ายทอดในการประชุมบุคลากร	1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร	ต.ค.64-มี.ค.65	1.3 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดแก่บุคลากร	มี	มีช่องทาง ดังนี้ 1. ทาง Website https://music.su.ac.th/ประกาศ-คำสั่ง-ราชกิจจานุ-2/ 2. เว็บบอร์ดบุคลากร 3. ไลน์กลุ่ม 4. เฟสบุคกลุ่ม SUFM OFFICE 5. การประชุมบุคลากรทุกเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริต			ต.ค.64-มี.ค.65	1 การจัดโครงการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต	มี	เผยแพร่ความรู้และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตให้กับนักศึกษาบุคลากร และสาธิตชมรมทาง คณะดุริยางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th) แต่ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการทุจริต	2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการตรวจสอบและยับยั้งการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง	1. ดำเนินการตามระบบงานควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	1.เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ 2.เพื่อยับยั้งการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง	ต.ค.64-มี.ค.65	2.1 คณะวิชา/หน่วยงานมีการควบคุมภายในด้านการบริหารความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน	มี	มี ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
	2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการทุจริต			ต.ค.64-มี.ค.65	2.2 มีระบบนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต	มี	มี ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1. มีการปรับระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่าง ๆ	คณะฯ จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างชัดเจน	เพื่อให้คณะฯ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบเดิมขึ้นอีกในอนาคต	ต.ค.64-มี.ค.65	1.1 มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ	มี	มี เผยแพร่บน Website คณะดุริยางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)
					1.2 มีการกำหนดนโยบายในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	มี	มี เผยแพร่บน Website คณะดุริยางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)
				ต.ค.64-มี.ค.65	2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มี	มี เผยแพร่บน Website คณะดุริยางคศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)